



ข่าวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ชมนิทรรศการออนไลน์เรื่อง ดิน น้ำ ลม ไฟ หัวใจแห่ง สมดุลธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นทรัพยากร
อันมี "คุณค่า" ถ้าหากเรานำมาใช้
อย่างสร้างสรรค์
เราจงร่วมกันคิดสร้าง
คิดรักษา คิดใช้ประโยชน์
ให้ถูกต้องและอยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืน
เพื่อให้โลกใบนี้ยังคงอยู่กับเรา
และหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลก
ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป

ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่สมดุล ...สร้างสมดุลแก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปรากฏการณ์ของดิน น้ำ ลม ไฟ ป่า และคน เป็นความสัมพันธ์ทางธรรมชาติ ที่ต้องพึ่งพากันตลอดเวลา การผสมกันระหว่างดินน้ำลมไฟที่สมดุล ทำให้เกิดเป็น สิ่งมีชีวิตต่างๆ ขึ้นมา สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สมดุล ดิน น้ำ ลม ไฟ ทำให้พื้นแผ่นดินเกิดสิ่งมีชีวิต เมื่อมีสิ่งมีชีวิตเข้าไปอาศัยอยู่ในดิน ด้วยน้ำ หรือความชื้นที่เหมาะสม ด้วยลมหรืออากาศที่พอเพียง ด้วยไฟหรืออุณหภูมิที่กำลังพอดี องค์ประกอบที่สมดุลของสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตขึ้นมา พื้นแผ่นดินกลายเป็นแหล่งที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้มาจนถึงปัจจุบัน

ภาพจาก canva.com

การควบคุมสมดุลของ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ในเมื่อ ดิน น้ำ ลม ไฟ ทั้ง ระบบนิเวศที่อยู่แวดล้อมตัวเรา สิ่งมีชีวิตเกิดมาจากสิ่งแวดล้อม ถ้าเราทำลายสิ่งแวดล้อมที่ทำงานเราทำลายตัวเอง การรักษาสมดุลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะต้องมีกระบวนการระดับการระบบนิเวศภายใต้เงื่อนไขของความซับซ้อนกว่า กำหนดถึงหลักการสำคัญของธรรมชาติที่ต้องพึ่งพิงกันและกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์

© iStock.com

การปรับตัวของโลกทำให้เกิดสมดุลของ ดิน น้ำ ลม ไฟ

อัตราการสั่นไหวของพื้นดินบนภาคของทวีปอเมริกาเหนือและน้ำขึ้น น้ำลง ทำให้การขยายตัวของหินบนภาคของทวีปอเมริกาเหนือและน้ำขึ้น น้ำลงแตกต่างกัน โดยใน ช่วงเวลาหลายร้อยปีบนพื้นดินบนภาคของทวีปอเมริกาเหนือมีการขยายตัวในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งกันและกันของพื้นดินน้ำ จึงเป็นผลทำให้อากาศของพื้นดินน้ำไหลไป แทนที่อากาศที่เย็น ซึ่งทำให้เกิดการเกิด

© iStock.com

การปรับตัวของโลกทำให้เกิดสมดุลของ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ทฤษฎีสมดุล (Calais Theory) ได้กล่าวถึงว่า โลกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับสมดุลตัวเองโดยธรรมชาติของสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปรับสมดุล โลกชาติที่ปรับสมดุลของ ดิน น้ำ ลม ไฟ พลังงานที่สมดุลที่เปลี่ยนแปลงได้ จึงสามารถแสดงต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งสิ่งนี้คือ "ธาตุไฟ" นั่นเอง เมื่อสมดุลการกระทำของพลังงานที่สมดุลกันและกัน ทั้งดินและน้ำที่รับพลังงานจากแสงแดดทำให้เกิด สามารถปรับได้ สันติกันกับที่สมดุลกันของอุณหภูมิในธรรมชาติของโลก

© iStock.com

วันที่ 5 มิถุนายน เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก" เรามาร่วมสร้างสมดุลแก่ธรรมชาติ กับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่สมดุล ...สร้างสมดุลแก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างไร การปรับตัวของโลกทำให้เกิดสมดุล ของ ดิน น้ำ ลม ไฟ จะเกิดอะไรขึ้น หากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดสมดุล? การควบคุมสมดุลของ ดิน น้ำ ลม ไฟ เยี่ยมชม นิทรรศการออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด <https://library.rsu.ac.th>